



**SUY NIỆM  
TIN MỪNG  
CHÚA NHẬT**

\*

**Ngày 25-3-2018**

**Chúa nhật Lễ Lá**

***Xin đừng theo ý con***

**LỜI CHÚA: Mc 11, 1-10**

*Khi Đức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Giêrusalem, gần làng Bétphaghê và Bétania, bên triền núi Ôliu, Người sai hai môn đệ và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Tới nơi, sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh tháo dây ra và đem nó về đây. Và nếu có ai bảo: “Tại sao các anh làm như vậy?”, thì cứ nói là Chúa cần đến nó và Người sẽ gửi lại đây ngay”. Các ông ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền tháo dây lừa ra. Máy người đứng đó nói với các ông: “Các anh tháo con lừa ra làm gì vậy?” Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dạy. Và họ để mặc các ông. Hai ông đem con lừa về cho Đức Giêsu, lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, và Đức Giêsu cỡi lên. Nhiều người cũng trải áo họ xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhánh chặt lá ngoài đồng mà rải. Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: “Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Davít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời!”*

**SUY NIỆM**

“Chúa Nhật Lễ Lá là một lễ vui, nhưng cũng là ngày tưởng niệm

*(xem tiếp trang 2)*

**Tổng giáo phận Sài Gòn – TP.HCM:  
Thánh lễ an táng  
Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc**

WHĐ (17.03.2018) – Sau một ngày quản tại Nhà thờ chính toà, linh cữu của Đức cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được di quan vào Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận vào lúc 21g thứ Sáu 16/03 để cử hành Thánh lễ và tiếp tục canh thức cầu nguyện.

Sáng thứ Bảy 17/03, Thánh lễ an táng cử hành tại Trung tâm mục vụ với sự tham dự của đông đảo tu sĩ nam nữ và giáo dân trong và ngoài giáo phận. Đặc biệt, còn có sự hiện diện của quý vị đại diện chính quyền và đại diện ngoài giao đoàn.

Đúng 8g00, đoàn đồng tế gồm quý Đức cha trong Hội đồng Giám mục và một số quý cha tiến ra lễ đài trong lời nguyện xin tha thiết của Thánh vịnh 118: “Cửa công chính hãy mở cho tôi vào, cho tôi vào tạ ơn Chúa...”

Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí



Linh, Chủ tịch HDGMVN thay lời cho quý Đức cha chính thức nói lời chia buồn với gia đình Tổng giáo phận Sài Gòn – Tp.HCM và tất cả quý Đức cha cùng niệm hương trước linh cữu của Đức Tổng giám mục Phaolô.

Sau đó, cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc, niên trưởng Hội đồng linh mục giáo phận, đọc tiểu sử của Đức Tổng giám mục Phaolô; và cha Phêrô Kiều Công Tùng, chương án Tòa giám mục, đọc các thư chia buồn của Đức

*(xem tiếp trang 2)*

**Chủ tịch Quốc vụ viện Truyền thông từ nhiệm**

WHĐ (21.03.2018) – Hôm nay, thứ Tư 21 tháng Ba 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận cho Đức ông Dario Edoardo Viganò từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc vụ viện Truyền thông. Trong lá thư giải thích về quyết định xin từ nhiệm, Đức ông Viganò nói rằng vì ngài không muốn làm chậm trễ tiến trình cải tổ.

Trong một tuyên bố đưa ra vào buổi trưa, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa thánh Greg Burke nói rằng cho đến khi vị Chủ tịch mới được bổ nhiệm, Đức ông Thư ký Lucio Adrián Ruiz sẽ điều hành Quốc vụ viện Truyền thông.

Trong một bức thư chấp thuận việc từ nhiệm - được công bố cùng ngày, Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Tiếp theo các cuộc gặp gỡ mới đây của chúng tôi, và sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng và cân nhắc cẩn thận các lý do yêu cầu của Đức ông ... tôi tôn trọng quyết định của Đức ông và tôi chấp nhận, không phải không có đôi chút khó khăn, sự từ nhiệm của Đức ông”.

“Tôi xin Đức ông tiếp tục ở lại cơ quan này, và tôi đặt Đức ông làm Phụ tá cho Quốc vụ viện Truyền thông để có thể đóng góp về mặt cá nhân và chuyên môn cho vị Chủ tịch mới (và) cho kế hoạch cải tổ mà Hội đồng Hồng y tư vấn đã đề ra”. Đức Thánh Cha viết thêm, đó là cuộc cải tổ đã đi đến kết quả với sự hợp nhất sắp diễn ra giữa *L'Osservatore Romano* và nhà in Vatican trong hệ thống truyền thông.

Đức Thánh Cha ca ngợi “nhiệt tình” và “phong cách sẵn sàng đối thoại và mềm dẻo” của Đức ông Viganò với các cộng tác viên của Giáo triều và nhấn mạnh rằng “cuộc cải tổ của Giáo hội trước hết không phải là vấn đề sắp xếp lại tổ chức mà là việc đưa vào một tinh thần phục vụ”. Đức Thánh Cha cảm ơn Đức ông Viganò về “tính khiêm tốn” và “cảm thức sâu sắc về Giáo hội” của ngài. ■

*(Theo Zenit)*

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

cuộc khổ nạn của Chúa. Chúng ta chứng kiến hai đám rước trái ngược nhau. Trong ngày Lễ Lá, Đức Giêsu được đón rước vào thành, giữa tiếng hò reo vang dậy. Ngài như vị Vua Mêsia lẫm liệt trên lưng lừa. đi trên con đường của những nhánh cây xanh mới chặt. Sau đó ít ngày là *đám rước* lên núi Sọ. Không có tiếng tung hô, chỉ có lời kết án. Không có những nhánh cây, chỉ có cây thập giá. Ngày xưa, có ai tham dự cả hai đám rước đó không?

Chúng ta thường mệt mỗi khi nghe bài Thương Khó, và thấy mình đứng đưng, xa lạ, bàng quan. Thật ra nỗi khổ đau và cái chết của Chúa là vì *tôi*, vì *yêu mến tôi* (x. Gl 2,20). Cần nghe đọc bài Thương Khó một cách chậm rãi, và bước theo Chúa qua từng chặng đường. Hãy ở lại với Chúa trong lúc khó khăn này.

*Cần cảm nghiệm được nỗi cô đơn của Chúa.* Ba môn đệ thân tín đã bỏ rơi Ngài. Họ ngủ say để mặc Ngài một mình khắc khoải. Giuda chỉ điểm bắt Ngài bằng một nụ hôn. Các môn đệ sợ hãi bỏ Ngài mà chạy trốn. Phêrô thể là không hề quen biết Ngài. Đức Giêsu cô đơn trước đám đông cuồng nộ. Họ bị kích động đòi đóng đinh Ngài. Họ coi Ngài còn thua Baraba là tên phiến loạn. Không rõ đám đông Ngài đã nuôi ăn, nay ở đâu? Những người mới tung hô Ngài, nay ở đâu? Đức Giêsu đã đi đến tột cùng của nỗi cô đơn khi Ngài cảm thấy chính Cha cũng vắng bóng: *Lạy Thiên Chúa tôi, tại sao Ngài bỏ tôi?*

*Cần cảm nghiệm nỗi đau trên thân xác Chúa.* Khuôn mặt ngài sáng của Con Thiên Chúa làm người nay bị khạc nhổ, bị tát, bị đánh túi bụi. Đôi mắt với cái nhìn bao dung ấy nay bị bịt lại để làm một trò chơi trẻ con. Tấm thân đã gánh lấy nỗi đau của bao người giờ đây được phơi ra cho những trận roi cây nát. Đôi bàn tay đã chữa bệnh và chúc lành, nay co quắp và bầm tím vì những mũi đinh. Đôi bàn chân từng rong ruổi khắp nẻo đường truyền giáo, nay không đủ sức

(xem tiếp trang 3)

## Thánh lễ an táng Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

giáo hoàng Phanxicô, của Đức hồng y Parolin, của Bộ Truyền giáo.

Ngay sau đó, Thánh lễ do Đức cha Chủ tịch HĐGMVN chủ tế bắt đầu với bài hát ca nhập lễ, tuyên xưng niềm hy vọng hằng sống: “Tôi tin rằng Đấng cứu chuộc tôi hằng sống và ngày tận thế tôi sẽ từ bụi đất sống lại. Và trong thân thể này tôi sẽ được chiêm ngưỡng Đấng cứu chuộc tôi”.

Sau bài Phúc âm (Gioan 17, 20-26), Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn phụng vụ.

Suy niệm đoạn Tin Mừng này ghi lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, Đức hồng y Phêrô nói đến bối cảnh của lời cầu nguyện: trước khi đi vào cuộc khổ nạn, trước khi đón nhận thập giá và cái chết, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha, cầu nguyện cho các môn đệ của Người và cho tất cả những ai sẽ tin vào Người nhờ lời rao giảng của các tông đồ. Nói cách khác: trước giờ chết Chúa Giêsu quên đi chính mình để chỉ nghĩ đến mỗi người chúng ta; vì thế lời nguyện của Chúa Giêsu cũng được gọi là lời nguyện của Vị thượng tế. Người cầu nguyện không chỉ với tính cách là con, mà còn với tính cách linh mục, như của lễ sắp hiến tế, nên lời cầu nguyện ấy có một giá trị rất đặc biệt. Vì thế chúng ta tin rằng lời cầu nguyện ấy phải được thực hiện. Và có thể nói, đang thực hiện trong giây phút này.

Trong lời cầu nguyện này, Chúa Giêsu tỏ cho thấy niềm tin mãnh liệt của Người. Chẳng những tin vào thế hệ Người đang đào tạo, mà còn tin vào tương lai, và cả đến khi Người trở lại nữa. Tin rằng Nước Chúa sẽ được đón nhận và lan tỏa.

Chúa Giêsu tin vào các thế hệ tương lai, dù biết họ có nhiều khuyết điểm, giới hạn, kể cả tội lỗi và sa ngã, như Người đã tin vào các tông đồ và sai đi đến tận cùng thế giới.

Nền tảng của niềm tin ấy là “sự hiệp nhất”. Sự hiệp nhất của Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Sự hiệp nhất của Chúa Cha và Chúa Con làm cho các môn đệ hiệp nhất với nhau, và đó là dấu chỉ Người bởi Thiên Chúa Cha mà đến. Bởi thế, hiệp nhất không chỉ là ân ban mà còn là trách nhiệm, vì dựa trên sự hiệp nhất ấy mà lời rao giảng của Giáo hội trở nên đáng tin cậy.

Tiếp theo, Giáo hội đã đón nhận và sống sự loan báo của Chúa Kitô như thế nào? – Giáo hội với tất cả những giới hạn của mình, luôn thể hiện Tin Mừng, lời rao giảng của Chúa và vẫn luôn trung thành với sứ vụ ấy từ 2000 năm nay. Nếu có những lúc rời xa ơn gọi, rời xa con đường của Chúa thì Giáo hội biết cảnh tỉnh. Và Vatican II chính là lời nhắc nhở Giáo hội dừng lại để xét mình và canh tân.



Tới đây, Đức hồng y Phêrô đã trích dẫn và nhấn mạnh tư tưởng của Chân phước Giáo hoàng Phaolô VI trong Thông điệp Ecclesiam Suam; đó là Thông điệp đầu tay của ngài, công bố ngày 6/8/1964, trong bối cảnh của Công đồng Vatican II: “Vào giờ phút này của lịch sử thế giới, sự đối thoại là thái độ mà Hội Thánh cần có khi tiếp xúc với nhân loại... Tin Mừng không quá nuôi ảo tưởng về sự tốt lành của bản tính con người, nhưng cũng không thúc thủ trước sự sa đoạ của bản tính con người... Nhận thức có tội lỗi nhưng không thất vọng ... Đời sống Kitô giáo khác biệt với đời sống phạm tục. Hội thánh khác biệt với nhân loại, tuy vậy Hội thánh không chống đối nhân loại nhưng kết hợp với họ. Hội thánh sống trong thế giới nhưng không thuộc về thế gian. Hội thánh có một sứ mạng phải thực hiện, một sứ điệp phải loan truyền. Hội thánh có nhiệm vụ loan báo Tin Mừng, do sự uỷ thác của Chúa Kitô cho các thánh tông đồ. Đó là tiền đề dẫn đến sự đối thoại. Hội thánh cần đối thoại với thế giới. Hội thánh trở thành Lời, trở thành sứ điệp, trở thành đối thoại.” Đức Phaolô VI khẳng định rằng đối thoại là đường lối hoạt động của ngài, một hướng đi mà vị tiên nhiệm – thánh Gioan XXIII – đã mở ra: “Đối thoại là một phương thế để đưa sứ điệp Kitô giáo vào tư tưởng của thời đại. Trước khi kêu gọi thế gian trở lại thì cần phải đến gần và lắng nghe thế gian”.

Đức Tổng giám mục Phaolô được đào tạo ở Rôma, trong chính bầu khí của Vaticanô II nên chịu ảnh hưởng của tư tưởng Vaticanô. Trở về Việt Nam

(xem tiếp trang 3)



# Hướng đến Thượng Hội đồng Giám mục về Giới trẻ: Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời những câu hỏi của người trẻ



WHD (21.03.2018) – Vào thứ Hai 19-03, tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp đại biểu giới trẻ năm châu, trong khuôn khổ chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục sẽ diễn ra vào tháng Mười 2018, về đề tài: “Người trẻ, đức Tin và sự Phân định ơn gọi”.

Trong cuộc gặp Tiên-Thượng Hội đồng này, Đức Thánh Cha đã trả lời 5 câu hỏi về các vấn đề giới trẻ khắp thế giới đang gặp phải.

## Thánh lễ an táng Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

ngài áp dụng tư tưởng ấy trong sứ vụ của mình là giảng dạy, rồi làm Giám đốc Chung viện. Đức Tổng Phaolô gọi đó là “Đối thoại cứu độ”.

Khi đón nhận ý tưởng của Công đồng, ý tưởng trích ra từ Thông điệp Ecclesiam Suam, Đức Tổng giám mục Phaolô đã cảm nghiệm được rằng đó là chân lý và đã sống niềm xác tín đó cho đến giây phút cuối.

Người ta có thể gán cho Đức TGM Phaolô nhiều tính từ (thơ ngây, cấp tiến, đồ...) nhưng theo lương tâm, Đức hồng y Phêrô bảo rằng đó là một con người sống lý tưởng của mình, xác tín của mình vì nếu không có đối thoại và đối thoại cứu độ thì không có Thiên Chúa, không có ơn cứu độ. Vì xét cho cùng, đối thoại là nếp sống giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần, đối thoại là mẫu nhiệm nhập thể làm người, Thiên Chúa đến với con người, chấp nhận thân phận con người.

Theo từ ngữ đối thoại – *colloquium*: “loqui” là nói, “co” là cùng; là nói với nhau, có nói, có nghe, có trao đổi để làm sáng tỏ vấn đề. Không được có thái độ loại trừ, kết án, thì mới có thể chia sẻ Tin Mừng, nói về vẻ đẹp của Tin Mừng; Giáo hội phải sống thái độ đối thoại thì người ta mới có thể tin vào Giáo hội.

## Người trẻ có thể giúp các nạn nhân của nạn buôn người như thế nào?

Đức Thánh Cha đã xúc động rõ rệt trước câu hỏi đầu tiên về thực trạng buôn bán tình dục. Ngài kể lại những chuyện mình đã được các phụ nữ bị đem bán kể về những hiểm nguy họ phải đối mặt khi cố tìm cách thoát khỏi bọn buôn người. Đức Thánh Cha gọi sự lạm dụng, kể cả việc tra tấn phụ nữ này là “chế độ nô lệ ngày nay”. Tiếp đến ngài tố cáo tội ác khai thác phụ nữ và đặc biệt nói mạnh về việc người Công giáo đi mua dâm, và gọi đó là “tội ác chống nhân loại”. Đức Thánh Cha kêu gọi người trẻ đấu tranh bênh vực phẩm giá người phụ nữ. Ngài kết thúc câu trả lời

(xem tiếp trang 4)

Cuối cùng, nếu có thể thay lời của Đức Tổng giám mục Phaolô nói với mọi người chỉ một câu, thì theo Đức hồng y Phêrô, ngài sẽ lấy câu nói của Thánh tông đồ Phaolô: “Tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin” (2Tm 4,7).

\*\*\*

Sau lời nguyện hiệp lễ, trước linh cữu của Đức Tổng Phaolô, cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân thay mặt cộng đoàn Dân Chúa nói lời từ biệt vị cha chung của giáo phận.

Tiếp theo, Đức cha Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng, trưởng ban tổ chức tang lễ, bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha Phanxicô, cảm ơn giới chức chính quyền và ngoại giao, cảm ơn các thành phần Dân Chúa trong và ngoài giáo phận, cùng quý khách và nhiều người đã hiệp thông, giúp đỡ bằng nhiều cách trong tang lễ của Đức Tổng Giám mục Phaolô.

Sau khi Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Đà Lạt, cử hành nghi thức phó dâng và từ biệt, linh cữu được di chuyển vào Nhà nguyện Tiểu Chung viện Thánh Giuse Sài Gòn để Đức Tổng Giám mục Phaolô an nghỉ bên cạnh phần mộ của Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình. Nghi thức tại phần mộ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, chủ sự. ■

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

nâng cả thân mình đang trĩu nặng.

Cần cảm nghiệm nỗi ô nhục của Chúa. Danh dự và phẩm giá vẫn là điều đáng trọng. Đức Giêsu bị bắt làm hề, đóng vai Vua dân Do Thái, được mặc cấm bào, được đội triều thiên, được cầm vương trượng. Có vị vua nào được bái lạy như vị vua này không? Đức Giêsu bị lột áo trước khi bị đóng đinh. Con Thiên Chúa đổ mặt trước cái nhìn của thế giới!

Cuộc thương khó của Chúa vẫn kéo dài đến tận thế. Thập giá của Chúa, của tôi, của anh em tôi, là một. Chúa mời tôi vác thập giá của mình theo Chúa hàng ngày, và giúp tha nhân vác thập giá của họ. Ước gì thế giới có thật nhiều Simon Kyrênê.

## CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,  
vì Chúa đã bẻ tấm bánh trao cho chúng con,  
xin cho những người nghèo khổ  
được no đủ.

Vì Chúa đã xao xuyên trong Vườn Dầu,  
xin cho các bạn trẻ đủ sức đối diện  
với những khó khăn gay gắt của  
cuộc sống.

Vì Chúa bị kết án bất công,  
xin cho chúng con can đảm bênh  
vực sự thật.

Vì Chúa bị làm nhục và nhạo báng,  
xin cho phụ nữ và trẻ em được  
tôn trọng.

Vì Chúa chịu vác thập giá nặng nề,  
xin cho những người bệnh tật  
được đỡ nâng.

Vì Chúa bị lột áo và đóng đinh,  
xin cho sự hiền hòa thắng được  
bạo lực.

Vì Chúa dang tay chết trên thập giá,  
xin cho đất nổi lại với trời,  
con người nối lại mối dây liên  
đối với nhau.

Vì Chúa đã phục sinh trong niềm  
vui òa vỡ,  
xin cho chúng con biết đón lấy  
đời thường  
với tâm hồn thanh thản bình an.  
Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

bằng lời xin tha thứ cho tất cả những người Công giáo đã phạm “những hành động tội ác” này.

**Người trẻ tìm được sự hướng dẫn ở đâu khi thực hiện những chọn lựa trong cuộc sống?**

Trả lời một bạn trẻ sinh viên Pháp đang tìm hướng đi cho đời mình, Đức Thánh Cha Phanxicô gợi ý: hãy đặt niềm tin vào những bậc khôn ngoan, bất kể họ trẻ hay già. “Người khôn ngoan”, ngài nói “là người không sợ điều gì nhưng biết cách lắng nghe và được Chúa ban ơn biết nói đúng việc đúng lúc”. Đức Thánh Cha lưu ý người trẻ nếu không tìm được “con đường phân định” thì có nguy cơ họ để đời mình lịm tắt. Rồi cũng giống như đang bị “ung thư” bên trong, ngài nói. Và điều ấy có nguy cơ khiến họ ngã lòng, mất tự do.

**Làm thế nào chúng ta có thể dạy người trẻ biết mở lòng hướng đến người lân cận và sự siêu việt?**

Đức Thánh Cha Phanxicô nói giáo dục sẽ dạy ba ngôn ngữ: ngôn ngữ của đầu, của trái tim, và đôi tay. Ngôn ngữ của đầu, ngài nói, nghĩa là nghĩ đúng và biết những việc cụ thể. Ngôn ngữ trái tim nghĩa là hiểu được những cảm nhận, tâm tình. Ngôn ngữ của đôi tay là sử dụng những khả năng Chúa ban để sáng tạo những điều mới mẻ. Điều chủ yếu, ngài nói, là dùng cả ba ngôn ngữ ấy. Tiếp đến Đức Thánh Cha phê phán điều được ngài gọi là “bản chất cô lập” của thế giới kỹ thuật số, thế giới ảo ngày nay. Đức Thánh Cha không lên án mà coi công nghệ là sự phong phú phải sử dụng sao cho tốt với “một tinh thần thực tiễn mang lại tự do”.

**Người trẻ sẽ chuẩn bị ra sao để làm linh mục trước những phức tạp của nền văn hóa đương thời, chẳng hạn trào lưu xăm mình?**

Đức Thánh Cha lấy câu hỏi này của một người trẻ là chủng sinh Ukraina để suy nghĩ về linh mục như một “người làm chứng về Chúa Kitô”. Tinh thần giáo sĩ trị, trái lại, Đức Thánh Cha nói, là “thứ bệnh tột tệ nhất trong Giáo hội”, vì nó gây nhầm lẫn giữa “vai trò làm cha của linh mục” với “thói làm ông chủ”. Ngài cũng nói về mối tương quan giữa linh mục với cộng đoàn bị tổn hại, và có thể bị tàn phá vì thói “ưa nói xấu”. Trả lời cụ thể về

WHĐ (16.03.2018) – Thứ Tư 14/03, trước buổi tiếp kiến chung, Đức giáo hoàng Phanxicô đã tiếp một phái đoàn Đạo giáo (Lão giáo) của Bảo An Cung (Đại long động Bảo An Cung) ở Đài Bắc, Đài Loan.

Thay mặt các thành viên trong phái đoàn, vị đứng đầu Bảo An Cung là ông Liệu Vũ Trị, đã phát biểu và giới thiệu với Đức giáo hoàng Phanxicô bản Tuyên bố chung có chữ ký của ông và của Thư ký Hội đồng Tòa thánh về Đối thoại Liên tôn, Đức giám mục Miguel Ayuso. Bản Tuyên bố chung là kết quả của Hội nghị “*Cùng nhau tìm kiếm chân lý: Đối thoại Kitô giáo - Đạo giáo*” tổ chức hồi giữa tháng Mười 2016 tại Bảo An Cung.

**Bảy mục tiêu chung**

Ông Vũ Trị nói rằng bản Tuyên bố chung tỏ “quyết tâm của Bảo An Cung ở Đài Bắc hợp tác với Tòa thánh” để hoàn thành 7 mục tiêu được nêu ra trong bản Tuyên bố. Ông nói thêm rằng mục tiêu quan trọng nhất là mục tiêu cuối cùng, nhằm “thúc đẩy và bảo vệ các giá trị phổ quát, cụ thể là

vấn đề xăm mình, Đức Thánh Cha gọi lại các nền văn hóa vốn dùng hình xăm để tạo cho mình sự khác biệt và thể hiện căn tính, vì thế “đừng sợ hình xăm”, ngài nói - nhưng cũng đừng quá lố. Có lẽ hãy cứ dùng hình xăm như khởi đầu cuộc nói chuyện về ý nghĩa hình xăm gợi lên.

**Làm thế nào các nữ tu trẻ có thể quân bình giữa nền văn hóa đang thống trị xã hội và đời sống thiêng liêng khi thực thi sứ vụ của mình?**

Đức Thánh Cha trả lời câu hỏi cuối cùng, nói rằng việc đào tạo để sống đời tu cách xứng hợp cần được xây trên bốn cột trụ: đào tạo đời sống tri thức, cộng đoàn, tông đồ và thiêng liêng. Chỉ đào tạo về đời sống thiêng liêng sẽ dẫn đến tình trạng chưa trưởng thành về tâm lý, ngài nói. Mặc dù điều này nhằm giữ cho người tu sĩ trẻ khỏi thế gian, nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô nói đó không phải là sự bảo vệ, mà là làm “méo mó”. Những người không được đào tạo về cảm xúc chính là những người cuối cùng sẽ đi đến làm điều ác. Giúp con người trưởng thành về tình cảm chính là cách duy nhất bảo vệ họ. ■

(Theo Vatican News)



công lý, hoà bình, tình đoàn kết, tình huynh đệ, tự do và hài hoà tôn giáo”.

Kết thúc bài phát biểu, ông Vũ Trị đã mời với Đức giáo hoàng đến Đài Loan “để thấy và hiểu Đài Loan cũng như người dân Đài Loan một cách trực tiếp”.

**Tất cả chúng ta đều đi tìm Tuyệt đối**

Trong phần đáp từ, Đức giáo hoàng Phanxicô cảm ơn ông Liệu Vũ Trị đã mời ngài đến thăm Đài Loan. Đức giáo hoàng nói ngài rất vui vì cuộc đối thoại của họ với Hội đồng Tòa thánh về Đối thoại Liên tôn không chỉ là bàn về tư tưởng. “Đó là một cuộc đối thoại mang tính nhân văn, giữa con người với nhau, giúp mọi người chúng ta phát triển, lớn lên như những con người, trên con đường tìm kiếm Tuyệt đối, tìm kiếm Thiên Chúa”.

**Ứng hộ công lý và xây dựng hòa bình thông qua đối thoại liên tôn**

Được tổ chức hồi giữa tháng Mười 2016, theo sáng kiến của Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, Hội đồng Giám mục Công giáo tại Đài Loan và Bảo An Cung, Hội nghị liên tôn Kitô giáo - Đạo giáo “*Cùng nhau tìm kiếm chân lý*” là cuộc gặp gỡ đầu tiên trong lịch sử giữa các Kitô hữu và tín đồ Đạo giáo.

Một người phát ngôn của Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn đã mô tả Hội nghị này là cuộc đối thoại nhằm thiết lập mối tương quan bằng hữu và hợp tác vì các tham dự viên đã có thêm hiểu biết về tôn giáo của nhau. Vì thế, chuyến viếng thăm Vatican của một phái đoàn Đạo giáo là rất quan trọng và “đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối tương quan này”. Người phát ngôn cũng nói thêm rằng cả hai bên trong cuộc đối thoại đều hy vọng sẽ trở nên “những người cố võ công lý và xây dựng hoà bình... Thông qua đối thoại và hợp tác liên tôn, chúng ta có thể giúp bảo vệ nhân phẩm và thúc đẩy thăng tiến gia đình nhân loại”. ■

(Theo Vatican News)